



THAI CITY
ELECTRIC

“จากต้นกล้า สู่ต้นแบบ”

ศิษย์เก่านักเรียนทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงเทพมหานคร ไฟฟ้า จำกัด

เส้นทางจากนักเรียนทุนฯ สู่ผู้อำนวยการโรงเรียน

“ครูตุ้ม” สุชาดา แสงตาปิ่น

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาซ้อง จ.เลย

การได้เป็นนักเรียนทุนฯ ของชาร์ปกรุงเทพมหานคร ไฟฟ้า คือจุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดของชีวิต

การเป็นเด็กทุนกรุงเทพมหานคร ไฟฟ้าทำให้เราได้โอกาสเรียนรู้และเพิ่มทักษะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับชีวิตเรามากๆ โดยเฉพาะกิจกรรมอบรมจริยธรรม ที่จัดขึ้นทุกปี ได้เพื่อน ได้ความรู้ ได้เปิดโลกอีกใบให้เด็กต่างจังหวัด สร้างเครือข่ายระหว่างกัน

หัวใจของการเป็นครู คือคนที่ต้องปรับตัวและเปิดรับความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา

หลังจากได้รับทุนการศึกษา และเรียนจบจนจบปริญญาตรีที่คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ.2552 ตุ่มก็สอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูได้ในปี พ.ศ.2554 ตุ่มจึงเลือกสอนที่โรงเรียน กุดสะเทียนวิทยาคาร หนองบัวลำภู สิ่งที่ยากที่สุดคือการปรับตัวในเรื่องการสอน เพราะตุ้มไม่ได้เรียนสายครูมาโดยตรง แต่มาสอบครู ดังนั้นการปรับตัว และการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นสิ่งสำคัญมาก **ต้องหาความรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลา ไปอบรมหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอนว่าจะทำอย่างไร**

จากรุ่นพี่ถึงรุ่นน้อง ขอให้รักษาโอกาสที่ได้ เพื่อไปสร้างโอกาสทางชีวิตและประโยชน์แก่ประเทศ

อยากให้นักเรียนทุนฯ เห็นถึงความสำคัญของโอกาสทางการศึกษา และการสร้างเครือข่ายซึ่งกันและกันให้มากๆ เพราะเมื่อเราออกไปทำงาน หรือแม้แต่ตอนเรียนอยู่ก็ตาม เครือข่ายนี้จะสามารถช่วยเราได้มาก อยากให้รักกันไว้ให้มากๆ ค่ะ และอยากให้น้อง ๆ รู้ว่าน้อง ๆ โชคดีมาก ที่ได้รับทุนฯ ของบริษัท กรุงเทพมหานคร ไฟฟ้า จำกัด เพราะทุนฯ นี้ไม่ได้ให้แก่คุณเรียนแต่ให้โอกาส โอกาสทางการศึกษา โอกาสทางการเรียนรู้ โอกาสทางสังคม ซึ่งโอกาสที่ได้มานี้มันมีมากกว่าโอกาสจริง ๆ ค่ะ

สำหรับเยาวชนทั่วไป **อยากให้เห็นความสำคัญในเรื่องการศึกษาให้มาก ๆ การศึกษาเรียนรู้ และวุฒิการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ เป็นเหมือนใบเบิกทางที่จะทำให้เราสามารถทำงานในตำแหน่งหน้าที่ที่ดีได้แต่ต้องไม่ลืมที่จะฝึกฝนตัวเองด้วย และอย่าลืมหัดตัวเองว่าตัวเองชอบอะไร ถนัดอะไร แล้วฝึกฝนมุ่งไปทางด้านที่ตนถนัด อย่าตามเพื่อน เยาวชนยุคใหม่ ต้องมีทั้งวุฒิการศึกษา และทักษะที่ดีควบคู่กันค่ะ**

